
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖7  เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 
   ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์ 
๒. นายสุโชค   กาญจนา รองประธานสภาฯ สุโชค   กาญจนา 
๓. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๔. นายอภิเชษฐ์  ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิเชษฐ์  ไชยเดช 
๕. นายคล่อง    ดำชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ดำชู 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน   ประทุมเมศร์ 

๑๐. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 
๑๑. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
1๒. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 

 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
๔. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
๕. นางภรทิพย์   ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์   ดีทอง 
6. นางเกสรินทร์   แสงศรี ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ เกสรินทร์   แสงศรี 
7. นายวรวุฒิ   หนูมาก นายช่างเขียนแบบ วรวุฒิ   หนูมาก 
8. นายปรัญญา   ทองนุ่น นิติกรชำนาญการ ปรัญญา   ทองนุ่น 
9. นายวีระศักดิ์   นาคกรด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน วีระศักดิ์   นาคกรด 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จำนวน ๑2 คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาล    
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
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ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  
 ๒.๑ รายงานการประช ุมสภาเทศบาลตำบลท ่าประจะ          

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม ๒๕๖6   

ประธานสภาฯ                ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  
4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖6 
ว่ามีข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ   มีมติรับรอง 
                                                          ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ         สมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ ๒8 
ธันวาคม ๒๕๖6   

ประธานสภาฯ                ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  
4 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕๖6 
ว่ามีข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ   มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การกำหนดสม ัยประช ุมสาม ัญ ประจำปี  พ .ศ .๒๕๖7                
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2568 

ประธานสภาฯ                   ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
สมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลด้วยครับ  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้
มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65      
ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยใน
ปีนั ้น ว ันเร ิ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ ประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรก ของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
      เมื ่อสภาท้องถิ ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ ่นทำเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ ่นพร้อมทั ้งปิดประกาศไว้ในที ่เปิดเผย           
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประธานสภาฯ                                            ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย
ประชุม ครับ 
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นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ     
ทุกท่าน กระผมขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖7 ดังนี้ 
สมัยที่ ๒ กําหนด เดือนมิถุนายน ๒๕๖7 วันเริ ่มสมัยประชุม 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖7 
สมัยที่ ๓ กําหนด เดือน สิงหาคม ๒๕๖7 วันเริ ่มสมัยประชุม 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖7 
สมัยที ่ ๔ กําหนด เดือนธันวาคม ๒๕๖7 วันเริ ่มสมัยประชุม    
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖7 
และกําหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕๖8         
ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 วันเริ ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖8 

ประธานสภาฯ                                            ขอผู้รับรอง สมาชิกรับรองถูกต้อง มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ถ้าไม่มีผู้ใด จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  ๑2 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง –  คน 

ระเบียบวาระท่ี 4 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองใหญ ่  หม ู ่ ท ี ่  ๑  ตำบลท ่ าประจะ อำ เภอชะอวด                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ                                               ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับโครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ หมู่ที ่ ๑ ตำบล    
ท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่
เทศบาลตำบลท่าประจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าโครงการดังกล่าว
ได้รับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช และขณะนี ้โครงการดังกล่าวอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตา 54 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 องค์การบริหารส่ วน
จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราชจึงขอให้เทศบาลตำบลท่าประจะ         
นำโครงการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ดังนั้น จึงขอเสนอ
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ญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าประจะเพื ่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ                                               ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือจะอภิปรายขอเชิญครับ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เร ียนท ่านประธานสภาผมมีความย ินด ีที่ ผ ู ้บร ิหารได ้ขอรับ
งบประมาณมาก่อสร้างสะพาน เนื่องจากสะพานตัวเก่ามันแคบและ
ชำรุดเพื ่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยส่วนตัวผมให้ความ
เห็นชอบครับ 

ประธานสภาฯ                                             มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
มติที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าประจะ 
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือไม่ให้เห็นชอบด้วย
การยกมือ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑2   เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -    เสียง 

งดออกเสียง      -   คน  

ระเบียบวาระท่ี  ๕                       ขอความเห็นชอบรับโอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ 
หมู่ที ่1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม
และดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่
เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีกำหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัยข้อ
หารือกระทวงมหาดไทยกรณีการรับมอบพัสดุที่มี ผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น 

 
 
ประธานสภา เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่ได้แจ้งรายละเอียด      
ให้ท ุ กท ่ านทราบแล ้ ว เม ื ่ อองค ์การบร ิหารส ่ วนจ ั งหวัด
นครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างสะพานเสร็จแล้วทางเทศบาล
ตำบลท่าประจะจะต้องรับโอนสะพานมาเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาล และต้องใช ้งบประมาณของเทศบาลในการด ูแล 
บำรุงรักษา ดังนั้น จึงต้องได้รับเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน      
ที่เทศบาลจะรับโอนมา 

ประธานสภาฯ มีสมาช ิกสภาจะอภ ิปรายหร ือเสนอความเห ็นอ ีกหร ือไม่                
ถ้าไม่มีจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ           
ในการรับโอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ หมู ่ที ่ ๑ 
ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่ให้
เห็นชอบด้วยการยกมือ 

 มติที่ประชุม              เห็นชอบ      ๑2   เสียง 
                  ไม่เห็นชอบ      -     เสียง 

งดออกเสียง     -    คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ                                  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื ่องใดที ่จะเสนอให้ที ่ประชุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
นายน้อย    ชิตศักดิ์สกุล  เ ร ี ยนประธานสภา  ในฐานะท ี ่ ผมได ้ ร ับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีให้ดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุข ก็จะมีเรื่องของ 
ธนาคารขยะ เนื ่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้ง
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื ่อนขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น โดยการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดตั้ งธนาคารขยะมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยให้
หลักการของธนาคารมาประยุกต์เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิล  
มาขายที่ธนาคาร โดยมีคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านชุมชน  
ที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการคัดแยกและชั่งน้ำหนักคำนวณ
เป็นมูลค่าและบันทึกข้อมูลการขายลงสมุดคู่ฝาก และรายได้จาก
การดำเนินการธนาคารขยะจะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ดำเน ินการ และใช ้ในการส ่งเสร ิมกิจกรรมและสวัสด ิการ        
ของสมาช ิกธนาคารขยะ  สำหรับรายละเอียดขั ้นตอนการ
ดำเน ินงานผมจะขออธ ิบายภายหล ังการประช ุมแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

นายจารุพัฒน์  คงหอม เร ียนท่านประธานสภา ด ้วยผมได้ร ับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้า
ร ่วมแข่งข ันกีฬาสานสัมพันธ ์องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ ่งในปีนี ้องค์การบริหารส่วนตำบล        
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เขาพระทองเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬากำหนดการ
ระหว่างวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2567 สำหรับรายละเอียดการ
แข่งขันกีฬาเป็นไปตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายวีระศักดิ์   นาคกรด เรียนท่านประธานสภา สมาชิสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เน ื ่ อ งจากงานพ ัฒนาช ุมชนได ้ ร ั บมอบหมายจากท ่ าน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะเพื ่อให้เข้าร่วมประชุมการ
ดำเนินงานและการบริหารกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยสาระสำคัญของการประชุมเพื ่อการ
ช่วยเหลือเกี่ยวการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง 
หล ั งจากน ั ้ น งานพ ัฒนาช ุมชนจ ึ ง ได ้ดำ เน ินการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นประมาณ 7 คน  แต่เมื่อได้ตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์แล้วมีผู ้มีสิทธิที ่จะได้รับการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
จำนวน 3 คน คือ 1.นายชุติพนธ์   วรรณเกลี้ยง  2.นายไสว   
ศรีสงคราม  3.นายสวัสดิ์   แก้วดำ สำหรับคนอื่นได้สำรวจแล้ว
ไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ คือ 1.นางสาวจิรา  ชุมเรือง เป็นผู้มี
รายได้น้อยแต่ไม่เป็น ผู ้สูงอายุ  ผู ้พิการ หรือผู ้ป่วยติดเตียง      
2.นายธงชัย   สุกโกกี เป็นผู้สูงอายุแต่ยังมีสุขภาพดีและไม่มี
ความลำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 3.นายประจวบ   
กองเกิด เป็นผู ้ส ูงอายุแต่ย ังมีส ุขภาพดีและปฏิบัต ิก ิจว ัตร
ประจำวันได้ตามปกติ 4.นายสุเทพ   แก้วหนูนา ยังมีสุขภาพดี
และสามารถทำงานได้ปกติอยู่ ซึ่งแม้คนกลุ่มนี้จะไม่เข้าคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการปรับสภาพแวดล้อม แต่เรายังสามารถส่ง
รายชื่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ได้อีกช่องทางหนึ่งจึงแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ และหากท่านสมาชิกสภาหรือท่านใดมีกลุ่มเป้าหมาย   
ที ่ต ้องการปรับสภาพแวดล้อมที ่อยู ่อาศัยให้แจ้งมาได้ที ่งาน     
พัฒนาชุมชน 

ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย เรียนท่านประธานสภาขอสอบถามไปยังผู้บริหารตามที่ชาวบ้าน
หมู่ที่ ๔ ได้ร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้มทับบ้าน 
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะทำการ
ช่วยเหลือเมื่อไหร่และช่วยเหลืออย่างไร 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเนื่องจากชาวบ้านเขา
แจ้งมาว่ามีสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำของประปาหมู่ที่ 4 ซึ่งลากผ่าน
ที่ดินของเขาสายไฟตกอยู่บนพื้นดินซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
อยากให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาขอชี้แจงเรื่องต้นไม้ล้มทับบ้านเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงไปตรวจสอบแล้ว 
ในเบื้องต้นได้เสนอความเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์      
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ในการช่วยเหลือ แต่อาจเกิดจากความบกพร่องในการแจ้งให้            
ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบ ต่อไปจะกำชับให้เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลให้     
ผู้ร้องทุกได้รับทราบทุกครั้ง แต่สำหรับกรณีบ้านหลังนี้ได้เกิดเหตุ
ในช่วงที่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแต่เป็น
การประกาศย้อนหลัง หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ของเราได้ลงไปสำรวจ
ผมจึงได้สั่งการให้ช่วยเหลือแล้วโดยการจัดหากระเบื้องมุงหลังคา
ให้แล้ว 

นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรียนท่านประธานสภาผมมีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
หมู่ที่ 3 ที่จะแจ้งฝากไปยังผู้บริหาร 2 เรื่องดังนี้ 

  1.เรื่องถนนชลประทานดีสามเนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อทำให้พ่ี
น้องเกษตรกรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงขอ
แจ้งไปยังผู้บริหารแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

  2.ขอสอบถามเรื่องถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วที่ไม่มี
ไหล่ทาง เนื่องจากบริเวณถนนสายไร่กลิ่นหอมหมู่ที่ 3 ได้เกิด
อุบัติเหตุรถตกขอบถนนเนื่องจากขณะนี้มีหญ้าขึ้นปกคลุมทำให้
ผู้ใช้ถนนมองไม่เห็นขอบถนน ขอฝากไปยังผู้บริหารดำเนินการถม
ไหล่ทางให้ด้วยครับ 

นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังนายกเทศมนตรีเนื่องจากถนน
สายชีนางเป็นหลุมลึกมาก อยากให้ท่านายกนำหินไปถมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วยครับ 

นายณฐภัทร  กลับศรี เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องฝากไปยังผู้บริหารเนื่องจากถนน
ในพื ้นที ่หมู ่ที ่ 6 หลายสายเป็นหลุมบ่อเยอะมาก อยากให้
ดำเนินการสำรวจและดำเนินแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

นายสานนท์   ณ นคร  เรียนท่านประธานสภา ขอฝากไปยังผู้บริหารให้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ทุ ่งบ้านยวนเนื่องจากเมื ่อมีฝนตกน้ำจะระบายไม่ทัน
เพราะท่อระบายน้ำบางจุดมันมีขนาดเล็กอยากให้เปลี่ยนเป็นท่อง
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และอีกเรื่องบริเวณบ้านหารยางที่หนองผ้าร้าย
อยากให้ขยายท่อระบายน้ำให้ยื่นออกไปอีกเนื่องจากมันสั้นจึงทำ
ให้ถนนแคบและตรงนั้นเป็นทางโค้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา เรื ่องถนนสาย
ชลประทานสายดีสามผมไปดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นหลุมเยอะจริง 
ในเบื้องต้นจะสั่งการให้รถตักหน้าขุดหลังของเทศบาลไปถมหลุม
ให้ก่อน เพราะขณะนี้จะมีงบประมาณของอำเภอมาดำเนินการ
ถมหินคลุกถนนสายนี้ ส่วนเรื่องไหล่ทางตอนนี้ได้มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการแล้วแต่เนื่องจากขณะนี้กองช่างกำลังมีภารกิจ
มากจึงยังไม่ได้ดำเนินการ หากมีเวลาจะออกไปสำรวจและ
ดำเนินการให้ครับ และเรื ่องท่อระบายน้ำทุ ่งบ้านยวนทาง
ผู้บริหารจะหางบประมาณมาดำเนินการให้ครับ 
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ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่จะแจ้งที่ประชุมทราบอีก
หรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 

ปิดการประชุม     เวลา ๑๑.30 น. 
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